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สกอ.ยินดีพร้อมแยกจาก ศธ. แต่จะมีชื่อเป็นกระทรวง หรือทบวงขึ้นอยู่กับระดับนโยบาย
ชี้ที่ผ่านมา ทปอ. สนับสนุนให้แยกตัวออกจาก ศธ. อยู่แล้ว ย้ำยังทำงานร่วมกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน-
อาชีวะได้เหมือนเดิม

วันนี้ (3 พ.ย.) น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า
การปรับโครงสร้างเป็นเรื่องของระดับนโยบาย ซึ่งที่ผ่านมาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยหลายคนที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก็สนับสนุนให้แยก สกอ.
ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ซึ่งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ก็ยินดี
หากแยกจาก ศธ. ก็จะสามารถทำงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ โดยการแยกตัวจาก ศธ.นั้น
สกอ.จะมีสถานะเทียบเท่ากระทรวง แต่จะเรียกชื่อเป็น กระทรวง หรือ ทบวง ก็แล้วแต่ระดับนโยบาย ซึ่ง
สกอ.ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพราะอัตรากำลังยังเท่าเดิม ระดับผู้บริหารสูงสุดก็ระดับ 11 เช่นเดิม
แต่จะทำให้เราให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น

เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า
ส่วนการเชื่อมต่องานระดับอุดมศึกษากับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษานั้น
เรายังสามารถบูรณาการงานกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาได้ตามเดิม โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัย 9
ภูมิภาค เป็นตัวประสาน ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะลงไปช่วยสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การศึกษาทุกระดับ
เพราะเมื่อเด็กที่จบจากการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษามีคุณภาพ
เมื่อมาต่อยอดในระดับอุดมศึกษาก็จะมีคุณภาพ ทำให้อุดมศึกษาเข้มแข็งเช่นเดียวกัน.
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